

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **914** /UBND-NC

*Bình Phước, ngày 14 tháng 3 năm 2024*

V/v triển khai nhiệm vụ cải cách  
hành chính sau Hội nghị công bố Chỉ  
số cải cách hành chính

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác cải cách hành chính nhà nước luôn được các cấp, các ngành, quan tâm triển khai thực hiện. Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện toàn diện trên 06 lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số ...

Ngày 07/3/2024, tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024; UBND tỉnh, đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Qua đó, cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, có 14/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số đạt trên 90%; 16/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số từ 80% đến dưới 90% và còn 01/31 cơ quan có Chỉ số dưới 80%. Cơ quan có Chỉ số cao nhất đạt 95,30%, cơ quan có Chỉ số thấp nhất đạt 73%. Có 10/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có thứ hạng tăng; 05/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có thứ hạng giữ nguyên và 16/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có thứ hạng giảm.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế từ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 chỉ ra; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng như Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:





1. Thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính cho công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trong những lĩnh vực trọng tâm, đột phá. Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với các cơ quan chủ trì được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tại Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức Hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục điểm yếu những lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số thấp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cho những năm sau, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương có Chỉ số giảm, Chỉ số thấp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày **25/3/2024** (qua Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh).

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát nội dung, tiến độ kế hoạch khắc phục của các cơ quan, địa phương.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và kết quả cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các gương điển hình, mô hình cải cách mới hay những giải pháp, sáng kiến cải cách có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực.

#### 4. Giao Sở Nội vụ

a) Căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành

phần của Chỉ số cải cách hành chính để đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh. Tăng cường kiểm tra về công tác cải cách hành chính nhằm chấn chỉnh kịp thời những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LDVP, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, (T57CV).



**CHỦ TỊCH** *đc*

**Trần Tuệ Hiền**

